



## TƯ VẤN CHÍNH SÁCH

Phạm Vi Hoạt Động Tháng 9 năm 2024

**Chính sách:** Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0

**Ngày Có Hiệu Lực:** Ngày 8 tháng 5 năm 2024 (nhân viên có thời gian đến ngày 30 tháng 6 năm 2025 để hoàn thành Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0)

**Liên Kết Chính Sách:** <https://www.mass.gov/guides/eecs-strongstart-online-professional-development-system>

---

### TỔNG QUAN

EEC cam kết cung cấp các cơ hội phát triển chuyên môn hỗ trợ lực lượng lao động đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, giảm thiểu rào cản gia nhập và hỗ trợ phát triển chuyên môn liên tục. Yếu Tố Cần Thiết của EEC là gói đào tạo bắt buộc đóng vai trò là nền tảng quan trọng cho công việc này.

Việc sửa đổi chính sách này và gói đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC liên quan là nhằm đáp ứng các yêu cầu từ Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn Phòng Chăm Sóc Trẻ Em thuộc Cơ Quan Quản Lý Trẻ Em và Gia Đình. Điều này cũng phản ánh cam kết cải thiện chất lượng của EEC. “Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0” này cung cấp nội dung, thiết kế, sự tham gia và khả năng truy cập được cải thiện. Tất cả các khóa học đều được thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Trung giản thể) và cung cấp phụ đề cho video và phụ đề rời trong suốt khóa học.

Chính sách sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 5 năm 2024. Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 có sẵn kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 và đã thay thế Yếu Tố Cần Thiết của EEC 1.0. Việc hoàn thành Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 là bắt buộc đối với tất cả nhân viên mới gia nhập lĩnh vực này.

Tất cả nhân viên làm việc trong các chương trình được EEC cấp phép hoặc tài trợ sẽ được yêu cầu hoàn thành gói đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 trước ngày 30 tháng 6 năm 2025. Sau khi hoàn thành Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0, hàng năm sẽ có yêu cầu để hoàn thành khóa bồi dưỡng Yếu Tố Cần Thiết của EEC kéo dài 3 giờ.

### PHẠM VI ÁP DỤNG

Tất cả các nhà giáo dục và quản trị viên làm việc trong các chương trình được EEC cấp phép hoặc tài trợ sẽ được yêu cầu hoàn thành gói đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0. Trong các chương trình Chăm Sóc Trẻ Em Cho Gia Đình (FCC), người được cấp phép FCC, trợ lý được chứng nhận và trợ lý thường xuyên phải hoàn thành gói đào tạo.

Tất cả nhân viên được tính vào tỷ lệ duy trì tỷ lệ cấp phép và quy mô nhóm phải hoàn thành toàn bộ gói, bất kể tần suất làm việc của họ. Ngoài giáo viên và quản trị viên chương trình, tỷ lệ này còn bao gồm cả tình nguyện viên, thực tập sinh và người thay thế.

Ngoài ra, tất cả nhân viên có liên quan sẽ phải tham gia gói Bồi Dưỡng Yếu Tố Cần Thiết của EEC hàng năm.

- **Nhân viên hiện đang làm việc trong các chương trình được EEC cấp phép hoặc tài trợ**  
Phải hoàn thành gói đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.
- **Nhân viên mới làm việc trong các chương trình được EEC cấp phép hoặc tài trợ**  
Phải hoàn thành kiểm tra lý lịch và Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 trước khi làm việc với trẻ em.

## **YẾU TỐ CẦN THIẾT CỦA EEC 2.0**

Có hai gói Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0. Nhân viên sẽ đăng ký và hoàn thành gói phù hợp tùy theo loại chương trình của mình. Tất cả các gói đều có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Trung giản thể.

- Tất cả nhân viên liên quan của các chương trình mầm non (**chăm sóc trẻ tại trung tâm và cho gia đình**) sẽ đăng ký và hoàn thành gói đào tạo gồm 13 khóa học có tên “Yếu Tố Cần Thiết của EEC cho Giáo Dục Mầm Non 2.0”. Gói này dự kiến sẽ mất khoảng 12 giờ.
- Tất cả nhân viên Chương Trình Sau Giờ Học và Ngoài Giờ Học (**ASOST**) sẽ đăng ký và hoàn thành gói đào tạo gồm 11 khóa học có tên “Yếu Tố Cần Thiết của EEC cho các chương trình ASOST 2.0”. Gói này dự kiến sẽ mất khoảng 10 giờ.

**Note:** Giấy chứng nhận được in phải có sẵn trong hồ sơ nhân viên đặt tại chương trình.

## **GIÁM SÁT**

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, nhân viên cấp phép của EEC sẽ bắt đầu giám sát để đảm bảo các yêu cầu Đào Tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 và đào tạo Bồi Dưỡng Yếu Tố Cần Thiết của EEC hàng năm đã được hoàn thành sau một năm (và hàng năm sau đó) và chứng chỉ có sẵn trong hồ sơ nhân viên tại chỗ. Chương trình có thể bị phạt vì không tuân thủ nếu không đảm bảo được rằng mỗi nhân viên/trợ lý chương trình làm việc trực tiếp với trẻ em và tính theo tỷ lệ nhân viên-trẻ em của chương trình đã hoàn thành gói đào tạo.

## **NHỮNG CẬP NHẬT CHÍNH**

Những nội dung sau đây đã được cập nhật hoặc làm rõ từ Bản Tin Chính Sách Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2019-01 ban đầu và gói đào tạo.

- **Chỉ rõ các nhân viên cụ thể được yêu cầu tham gia đào tạo.** Chính sách ban đầu có thể không nêu rõ rằng tất cả quản trị viên chương trình và nhân viên được tính vào tỷ lệ cấp phép đều được yêu cầu tham gia đào tạo.

- **Cập Nhật Gói Đào Tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC**
  - Thêm một khóa học có tiêu đề “Mất Tích Trẻ Em”. Tài liệu cho khóa học này đã rải rác trong các khóa học khác thuộc gói đào tạo nhưng đã được cải tiến và thiết kế thành một khóa học riêng.
  - Nội dung của các khóa học đã được cải tiến để bao gồm các tài liệu bổ sung, bằng chứng và cơ sở nghiên cứu, và các bước hành động cho nhân viên.
  - Tất cả các khóa học được sửa đổi đều được thuyết minh bằng tất cả các ngôn ngữ và bao gồm phụ đề rời và phụ đề, nếu có.
  - Giấy chứng nhận sẽ được cấp một lần khi hoàn thành toàn bộ gói đào tạo.
- **Thêm các yêu cầu hàng năm.** Chính sách này bổ sung yêu cầu nhân viên áp dụng tham gia gói đào tạo Bồi Dưỡng EEC hàng năm.

## **NGUỒN LỰC**

[Hệ Thống Quản Lý Học Tập StrongStart](#) là một hệ thống quản lý học tập chứa các khóa đào tạo bắt buộc và bổ sung dành cho nhân viên chương trình chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ, và có thể ghi lại việc nhân viên hoàn thành các khóa học phát triển chuyên môn. Gói đào tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC 2.0 có sẵn trong danh mục khóa học để đăng ký. Tài liệu trợ giúp có sẵn trên trang chủ. Ngoài ra, quý vị có thể nhận trợ giúp qua email [StrongStartPDS@mass.gov](mailto:StrongStartPDS@mass.gov).

Quý vị có thể tìm thấy thông tin bổ sung, bao gồm các chính sách áp dụng, Câu Hỏi Thường Gặp và tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ trên [trang chính sách](#).

## **KHÔNG CÒN ÁP DỤNG**

Chính sách này sẽ thay thế chính sách Yêu Cầu Đào Tạo Yếu Tố Cần Thiết của EEC đã được sửa đổi trước đó vào ngày 1 tháng 2 năm 2020